

ประเทศไทยแสวงหาชาติเอเชียในการให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอที่สำคัญ และมุ่งสู่มาตรฐานสากลเรื่องงานที่มีคุณค่าในอุตสาหกรรมประมง

รัฐบาลไทยยังคงแน่วแน่ในการให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคประมง พ.ศ. 2550 (C188) ซึ่งคือการกำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานเรื่องงานที่มีคุณค่าในอุตสาหกรรมประมง แม้ว่าจะมีการใช้กลยุทธ์ขัดขวางและมีความพยายามจะทำให้กระบวนการดังกล่าวต้องหยุดชะงักโดยบางภาคส่วนในอุตสาหกรรมประมง แต่อย่างไรก็ดีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยได้มีมติวันนี้รับหลักการการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับดังกล่าว การให้สัตยาบันนี้จะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคมหากไม่มีการต่อต้านเกิดขึ้นในอนาคต มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ซึ่งได้ให้คำแนะนำรัฐบาลไทยต่อประเด็นดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ขอแสดงความยกย่องนับถือแก่พัฒนาการที่สำคัญนี้และขอผลักดันให้ประเทศไทยยังคงรักษาทิศทางความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปและคุ้มครองแรงงานประมงและชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาของเรือประมงของไทยได้กลายเป็นฉากของแรงงานทาส, การละเมิดทางกายภาพที่โหดร้าย, การค้ามนุษย์ หรือแม้แต่การฆาตกรรมแรงงานข้ามชาติที่เปราะบาง ความล้มเหลวที่จะต่อกรกับผู้ประกอบอาชญากรรมเหล่านั้นทำให้อุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยต้องตกเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีแก่สายตาชาวโลก ในฐานะหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและทำลายล้างอุตสาหกรรมหนึ่งของโลก

ด้วยการกำหนดมาตรฐานสากลเรื่องงานที่มีคุณค่าในอุตสาหกรรมประมง อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคประมง พ.ศ.2550 (C188) ถูกออกแบบขึ้นเพื่อจัดการละเมิดประเภทเหล่านั้นโดยเฉพาะ เมื่อต้นปีนี้เองที่รัฐบาลไทยมีพัฒนาการที่เข้มข้นและท่าทีที่ชัดเจน ประกาศเจตนารมณ์ที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้

อย่างไรก็ดี ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้ใช้กลยุทธ์ขัดขวางที่เข้มข้นเพื่อที่จะทำให้การปฏิรูปกฎหมายต้องหยุดชะงัก อันเป็นการหลบเลี่ยงมาตรการคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมงอย่างกว้างขวาง สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง แพร่กระจายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และขัดขวางความพยายามในการปฏิรูปที่จำเป็นนี้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยยังได้ผิดสัญญาที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงไทย

“สถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินขั้นตอนที่เข้มข้น มีความก้าวหน้าที่สำคัญวันนี้ในการมุ่งคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลจากความรุนแรงและการละเมิดแรงงาน การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ายกย่องในการเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของรัฐบาลไทยทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก” สตีฟ เทรนท์ (Steve Trent) ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิกล่าว

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะเป็นประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงบทบาทผู้นำต่อไปในระดับภูมิภาคในการสนับสนุนให้ประเทศเพื่อนบ้านดำเนินแบบอย่างตาม

ขณะที่การลงมติของสมานิติบัญญัติแห่งชาติหมายถึงการให้สัตยาบันจะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้ว สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยอาจจะก้าวขึ้นมาขัดขวางกระบวนการดังกล่าว ขณะนี้เป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยจะปกป้องท่าทีที่มีหลักการดังกล่าว และประชาคมนานาชาติก็ควรสนับสนุนการกระทำเหล่านี้ดังกล่าวเช่นเดียวกัน